

BÁO CÁO

sơ kết thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/4/2021 về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025 (Nghị quyết số 09-NQ/TU), Thành ủy sơ kết, đánh giá kết quả 02 thực hiện như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, Thành ủy đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Ban hành Kế hoạch số 52-KH/TU ngày 06/9/2021 để cụ thể hóa thực hiện các nhiệm vụ trong toàn Đảng bộ. Chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc căn cứ tình hình thực tế xây dựng kế hoạch quán triệt, tuyên truyền, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ Kế hoạch Thành ủy đề ra gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Qua đó, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, nhận thức trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết. Hằng năm, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VII và Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố ban hành Nghị quyết nhiệm vụ năm, trong đó xác định các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Chỉ đạo UBND thành phố cụ thể thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU và Kế hoạch của Thành ủy gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 và hằng năm của địa phương. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền Luật hợp tác xã, Nghị quyết số 09-NQ/TU và các văn bản liên quan đến toàn thể cán bộ chủ chốt; chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị địa phương quán triệt, tuyên truyền nội dung đến toàn thể cán bộ, công chức và Nhân dân; đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Định kỳ sơ kết, đánh giá tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Việc triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, HTX tiếp tục được chú trọng và mang lại hiệu quả nhất định

Thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn bám sát Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025 của UBND tỉnh Bắc Kạn để tập trung hướng dẫn trực tiếp các cơ sở, HTX được tiếp cận, thực hiện các

chính sách. Từ năm 2021 đến nay, các HTX trên địa bàn được tham gia nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, tiêu thụ sản phẩm, thông qua các hoạt động như tham gia các hội chợ triển lãm, kết nối cung - cầu, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kỹ năng tham gia các chuỗi giá trị; qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; trong đó:

** Thực hiện theo Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh thành phố đã triển khai hỗ trợ 03 đơn vị:*

+ Hỗ trợ HTX nông nghiệp Tân Thành thực hiện Dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nghệ Bắc Kạn với tổng kinh phí trong 02 năm (2021, 2022) là 904 triệu đồng.

+ Hỗ trợ cho HTX Dương Quang và Tổ hợp tác sản xuất mơ vàng phân tích mẫu để cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm và VietGAP với tổng kinh phí là 32,52 triệu đồng.

+ Hỗ trợ Công ty cổ phần Curcumin Bắc Hà Bắc Kạn xây dựng, mua sắm trang thiết bị điểm trung bày, bán sản phẩm OCOP là 500 triệu đồng.

** Thực hiện Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 của HĐND tỉnh thành phố hỗ trợ 01 đơn vị:*

+ Dự án sản xuất, chế biến, tiêu thụ nấm ăn, nấm dược liệu do HTX Minh Anh thực hiện năm 2022 với kinh phí hỗ trợ 338,646 triệu đồng.

+ Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm lợn thịt siêu nạc là 877,55, triệu đồng cho HTX Hùng Tuyết.

2. Hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức KTTT, HTX được đẩy mạnh

Thành phố chủ động phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch tập huấn, đào tạo cho đội ngũ cán bộ quản lý của các tổ chức kinh tế tập thể về nhiều nội dung như: Hội nhập kinh tế quốc tế; nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại; tập huấn đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản trên; tập huấn ứng dụng các phần mềm cho HTX nông nghiệp và chủ thể OCOP; tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lĩnh vực xuất nhập khẩu....đồng thời triển khai đến các đơn vị tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, tiêu thụ sản phẩm, thông qua các hoạt động như tham gia các hội chợ triển lãm, kết nối cung cầu, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kỹ năng tham gia các chuỗi giá trị...

3. Hiệu quả công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã tiếp tục được nâng cao

Thành phố thành lập Ban Chỉ đạo phát triển và đổi mới kinh tế tập thể do đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng ban và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên theo dõi, phụ trách địa phương, đơn vị để chủ động nắm

tình hình hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác; kịp thời đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã; kịp thời hỗ trợ các hợp tác xã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, quá đó nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu phát triển KTTT, hợp tác xã trên địa bàn. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố là cơ quan thường trực theo dõi việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra. Lãnh đạo thành phố tổ chức đối thoại với đại diện các hợp tác xã, tổ hợp tác để kịp thời nắm tình hình, chỉ đạo và định hướng các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển sản xuất, kinh doanh của từng đơn vị.

Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo và các cơ quan chuyên môn trong việc chủ động, tích cực tham mưu cho Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. Tiếp tục ưu tiên bố trí các nguồn lực để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025. Chú trọng kiểm tra, thanh tra tình hình thực hiện pháp luật của các hợp tác xã, hỗ trợ, hướng dẫn, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hợp tác xã hoạt động.

Thành phố đã phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn trực thuộc trong công tác quản lý HTX, cụ thể: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố là nơi tiếp nhận việc thành lập, thành lập lại, chia tách, hợp nhất, sát nhập, giải thể HTX và là đầu mối tổng hợp tình hình hoạt động kinh tế tập thể của thành phố; Phòng Kinh tế thành phố là cơ quan tham mưu phối hợp, triển khai các chương trình, chính sách hỗ trợ dự án trong lĩnh vực nông-lâm nghiệp, thủy sản cho các HTX nông nghiệp trên địa bàn.

4. Kết quả thực hiện các mục tiêu cụ thể

Trên cơ sở mục tiêu cụ thể Nghị quyết số 09-NQ/TU đề ra và căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, thành phố đã cụ thể hóa các mục tiêu phù hợp để phân đầu thực hiện gắn với thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VII đề ra. Sau 02 năm thực hiện, thành phố đã thực hiện vượt 02/05 chỉ tiêu kế hoạch của địa phương (*Phụ lục số 01*).

Thành phố quan tâm tuyên truyền, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là các hợp tác xã, tổ hợp tác; hướng dẫn, vận động các HTX sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị trong liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; xây dựng 02/04 mô hình hợp tác xã kiểu mới điển hình tiên tiến vững mạnh trong liên kết và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; đến nay, thành phố có 54 hợp tác xã (HTX), 01 chi nhánh HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp, trong đó:

- Đối với HTX: Tổng số thành viên là 495 người, số lao động làm việc thường xuyên là 515 (trong đó, số lao động đồng thời là thành viên HTX là 495 người). Thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên là 4,6 triệu đồng. Doanh thu bình quân 2 tỷ đồng/năm; lợi nhuận bình quân đạt 173 triệu đồng/năm.

- Đối với tổ hợp tác: Tổng số thành viên của THT là 55 người, doanh thu của đạt 715 triệu đồng/năm, lợi nhuận bình quân là 83 triệu đồng/năm.

Bên cạnh đó, việc thực hiện Đề án mỗi xã phường một sản phẩm tiếp tục được các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng tham gia. Trong đó chú trọng duy trì, nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP đã được tỉnh công nhận; chủ động sản xuất các sản phẩm mới tham gia chương trình OCOP hàng năm. Đến nay, thành phố có 34 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP (trong đó: 16 sản phẩm 4 sao, 18 sản phẩm 3 sao). Công tác kết nối, xúc tiến, quảng bá mở rộng thị trường cho các sản phẩm OCOP, các sản phẩm tiềm năng tiếp tục mang lại hiệu ứng tích cực.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy, chính quyền thành phố đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ Nghị quyết đề ra. Nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể - hợp tác xã trên địa bàn tiếp tục có chuyển biến tích cực. HTX từng bước phát huy vai trò tập hợp, vận động, thay đổi cách nghĩ, cách làm cho bà con nông dân, ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất và nhất là từng bước thực hiện việc liên doanh, liên kết, bảo đảm đầu ra ổn định sản phẩm. Một số HTX đã mở rộng sản xuất, tạo thêm nhiều ngành nghề, đầu tư trang thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh; tạo sự liên kết, hợp tác hiệu quả với nhau và với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế; qua đó đảm bảo công việc ổn định của xã viên và người lao động; làm thay đổi căn bản đời sống của người dân góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

3.2. Hạn chế, khó khăn

- Nhận thức về phát triển KTTT, HTX của một bộ phận cán bộ và Nhân dân chưa đầy đủ, chưa hiểu đúng vai trò bản chất của HTX kiểu mới.

- Đối với những hợp tác xã có quy mô nhỏ, sử dụng phương thức sản xuất thủ công do đó sản phẩm chưa có sức cạnh tranh trên thị trường.

- Nguồn nhân lực, trình độ của thành viên một số HTX còn hạn chế do đó ảnh hưởng đến khả năng mở rộng quy mô, chất lượng hoạt động.

- Hoạt động của các HTX còn thiếu gắn bó với nhau, sự liên kết hệ thống giữa các HTX và giữa HTX với các thành phần kinh tế khác còn hạn chế.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP BỔ SUNG THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, đảm bảo tiến độ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển HTX;

đặc biệt là mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 09-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh đề ra và nội dung Luật HTX.

2. Tiếp tục phát huy vai trò của các hệ thống chính trị trong việc thúc đẩy phát triển hợp tác xã trên địa bàn. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố; phát huy vai trò trách nhiệm của cơ quan Thường trực, đơn vị chuyên môn và người đứng đầu địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn thành phố.

3. Tiếp tục tập trung nguồn lực, tăng đầu tư từ ngân sách nhà nước và huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ phát triển, nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã sản xuất gắn với chuỗi giá trị, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp.

4. Tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ các tổ chức kinh tế tập thể ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho khu vực KTTT, HTX. Hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm truyền thống của các hợp tác xã, tổ hợp tác, nông dân.

Nơi nhận:

* *Gửi bản điện tử, bản giấy:*

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Ban cán sự đảng UBND tỉnh,
- Văn phòng Tỉnh ủy,

* *Gửi bản điện tử:*

- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Các đ/c Thành ủy viên,
- Lưu Văn phòng Thành ủy.



Cù Ngọc Cường

Phụ lục 01

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU NGHỊ QUYẾT 09-NQ/TU

(kèm theo Báo cáo số 396-BC/TU ngày /8/2023 của Thành ủy)

STT	Chỉ tiêu NQ 09-NQ/TU của Tỉnh ủy	Chỉ tiêu Kế hoạch thực hiện Nghị quyết	Kết quả (tính đến tháng 7/2023)	Đánh giá tiến độ
1	Đến năm 2025 Có ít nhất 02 LHHTX	0	0	
2	Đến năm 2025 có ít nhất 350 HTX	48	55	Vượt
3	Đến năm 2025 có khoảng 70% là HTX nông nghiệp và nông nghiệp tổng hợp	33	43	Vượt
4	Tỷ lệ HTX đạt loại khá, tốt đạt từ 75% trở lên	36	13	Đang thực hiện
5	Thu nhập bình quân các thành viên HTX đạt 6.triệu đồng/người/tháng		4,6	Đang thực hiện
6	Trung bình mỗi HTX có từ 12 thành viên trở lên		9	Đang thực hiện